



TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

# Xây dựng đội ngũ trí thức theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW



Sinh viên Trường Đại học Thái Bình chế tạo máy chà nhám sản phẩm gỗ phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp.

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ trí thức tỉnh Thái Bình nói chung, Trường Đại học Thái Bình nói riêng không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Tiến sĩ Phạm Thị Ánh Nguyệt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình cho biết: Những năm qua, Trường Đại học Thái Bình luôn thực hiện tốt Nghị quyết số 27-NQ/TW, coi trọng, chăm lo nâng cao chất lượng, bồi dưỡng đội ngũ trí thức, chú trọng đến đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, coi đây là nhân tố quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) của Trường. Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã thực hiện những chủ trương, giải pháp để đội ngũ trí thức phát triển về số lượng, nâng lên về chất lượng. Số lượng cán bộ, giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên tăng từ 77 người (năm 2008) lên 162 người (năm 2022). Bộ phận trí thức tham gia công tác lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị trong

Trường đã phát huy tốt vai trò của mình, nâng cao chất lượng trong các hoạt động, thể hiện tinh thần động, sáng tạo, đổi mới, có những đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng và phát triển của Trường.

Hiện nay, Trường Đại học Thái Bình đã và đang triển khai 2 đề tài NCKH cấp quốc gia, 16 đề tài NCKH cấp tỉnh, trên 400 đề tài NCKH cấp trường. Có 132 công trình NCKH được đăng tải trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước; trong đó, 8 công trình đăng tải trên các tạp chí quốc tế, 124 công trình đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Cùng với đó, cán bộ, giảng viên tích cực tham gia hội thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật của tỉnh tổ chức hàng năm; tính đến tháng 9/2022 đã có 20 công trình đạt giải. Đội ngũ trí thức của Trường còn tích cực tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo phục vụ công tác đào tạo. Đội ngũ trí thức của Trường còn hướng dẫn sinh viên NCKH, nhiều công trình NCKH của sinh viên đã đạt giải cao trong cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp, cuộc thi sinh viên NCKH cấp quốc gia.

Tiến sĩ Trần Công Thức, Phó Trường khoa Công nghệ, Trường bộ môn cơ khí, Trường Đại học Thái Bình chia sẻ: Tôi luôn xác định NCKH là hoạt động quan trọng, cơ bản bên cạnh công tác giảng dạy. Thời gian qua, lãnh đạo nhà trường luôn tạo điều kiện cho các giảng viên đăng ký đề tài cấp tỉnh, cấp trường, cấp khoa. Ngoài ra, các giảng viên còn kết hợp với các công ty, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí để chế tạo nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất cho doanh nghiệp như máy cắt Plasma CNC, máy chà nhám sản phẩm gỗ, máy khắc gỗ CNC, máy cắt hàng rào đầu cây cảnh...

Trung bình mỗi năm Trường Đại học Thái Bình có trên 800 sinh viên tốt nghiệp ra trường, đây là lực lượng gia nhập đội ngũ trí thức của tỉnh, của khu vực và cả nước. Với kiến thức và kỹ năng được đào tạo, sinh viên ra trường đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hàng năm, nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo, liên kết đào tạo để phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao trình độ ở

bậc thạc sĩ của cán bộ quản lý địa phương; nhiều cán bộ quản lý của tỉnh đã có những đóng góp tích cực vào xây dựng những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của tỉnh; chỉ đạo thực thi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Sinh viên Trần Hồng Phong, lớp đại học cơ khí 7, Trường Đại học Thái Bình chia sẻ: Ngoài thời gian học lý thuyết, chúng em được các thầy cô hướng dẫn thực hành rất chi tiết và cụ thể. Đặc biệt, thầy cô luôn gợi mở và tạo cho chúng em niềm say mê NCKH, nhất là việc tìm tòi, nghiên cứu, sáng chế ra các loại máy móc phục vụ sản xuất, sinh hoạt hàng ngày. Vừa qua, em cùng nhóm bạn đã tự nghiên cứu, chế tạo ra máy chà nhám sản phẩm gỗ. Sản phẩm đã được các doanh nghiệp kinh doanh gỗ đặt mua. Hiện nay, chúng em đang kiểm tra, hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để bàn giao cho chủ doanh nghiệp.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức, bên cạnh các cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh, Trường Đại học Thái Bình đã ban hành các quy định khuyến khích cán bộ, giảng viên bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Với những cán bộ, giảng viên được cử đi đào tạo tiến sĩ trong nước và ở nước ngoài sẽ được hưởng nguyên lương và phụ cấp (nếu có) trong thời gian đi học nghiên cứu sinh theo quyết định; hỗ trợ 20.000.000 đồng/người đối với trường hợp không được hưởng hỗ trợ của Nhà nước; hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng đối với cán bộ, giảng viên đã có bằng tiến sĩ đang công tác tại Trường; hỗ trợ 40% tiền lương và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), giảm 50% giờ giảng dạy và 50% định mức giờ NCKH...

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới trong điều kiện hội nhập, Trường Đại học Thái Bình đang thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ xứng đáng đội ngũ trí thức, qua đó đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của cả nước.

HỒNG ANH

## THÀNH PHỐ Chung tay lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh

Với mong muốn bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, hạn chế tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, UBND thành phố Thái Bình đã triển khai Đề án đầu tư lắp đặt mạng lưới vị trí camera giám sát an ninh.

Đề án đầu tư lắp đặt mạng lưới vị trí camera giám sát an ninh trên địa bàn thành phố Thái Bình đã được UBND thành phố phê duyệt và ban hành ngày 6/2023 sẽ phủ sóng tại tất cả các xã, phường. Sau 2 tháng thực hiện, các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố đã tích cực, chủ động triển khai; tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của các tổ chức, cá nhân; đã huy động được một phần kinh phí xã hội hóa để thực hiện. 19/19 phường, xã đã ban hành nghị quyết, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch huy động nguồn kinh phí xã hội hóa; vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí. Theo kế hoạch, thành phố sẽ lắp đặt 807 máy camera tương ứng với 308 vị trí. Tổng kinh phí đầu tư trên 16 tỷ đồng trong đó thành phố hỗ trợ trên 5 tỷ đồng, còn lại là nguồn xã hội hóa do các địa phương huy động.

Đông Mỹ là xã cửa ngõ phía Bắc của thành phố Thái Bình, tiếp giáp một số xã của huyện Đông Hưng. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương đẩy mạnh giao thương, phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà

nước về an ninh trật tự, tháng 11/2021 xã Đông Mỹ đã tiến hành lắp đặt 12 camera giám sát tại 10 vị trí trọng điểm tại các tuyến đường huyết mạch, khu vực giao lộ, điểm họp chợ, sinh hoạt, trung tâm hành chính xã... với tổng kinh phí trên 120 triệu đồng, hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa. Đại úy Hoàng Minh Hải, Trưởng Công an xã Đông Mỹ cho biết: Hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn đã hỗ trợ lực lượng công an trong công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, công tác điều tra, khám phá các vụ việc. Đơn cử như vụ đánh nhau xảy ra đầu năm 2022 tại thôn Tống Thổ Trung. Vụ việc xảy ra vào ban đêm nên sau khi trích xuất camera đã xác định được biển số xe và các đối tượng. Ngay sau đó, Công an xã Đông Mỹ đã phối hợp với Công an thành phố Thái Bình xác minh, điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Vì vậy, có thể khẳng định, trên các tuyến đường, khu vực có lắp camera, tình hình an ninh trật tự chuyển biến tích cực, dữ liệu camera ghi lại giúp cơ quan chức năng nhận định, đánh giá đúng, phục vụ tốt công tác truy xét, truy bắt, xử lý đối tượng. Bên cạnh đó, dữ liệu từ camera an ninh còn làm căn cứ để làm rõ nguyên nhân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc liên quan đến trật tự an toàn giao thông. Sau khi mô hình camera giám sát an ninh được đưa vào hoạt động, các vụ vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội tại xã giảm nhiều so với trước, ý thức chấp hành của người dân có chuyển biến tích cực, an ninh trật tự ổn định hơn.

Tại phường Kỳ Bá, ông Vũ Tuấn Long, Chủ tịch UBND phường cho biết: Theo kế hoạch, phường Kỳ Bá sẽ lắp đặt 66 mắt camera tại 22 vị trí, bảo đảm giám sát toàn bộ địa bàn, tổng kinh phí trên 1,06 tỷ đồng trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ trên 265 triệu đồng, còn lại là nguồn xã hội hóa do phường huy động. Phường đã khảo sát xong các vị trí, đồng thời tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Đề án đầu tư lắp đặt mạng lưới vị trí camera giám sát an ninh; tuyên truyền, vận động các tập thể, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn phường chung tay ủng hộ, đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống camera. Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn phường đã chung tay cùng địa phương thực hiện công tác này. Trong đó, một số hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ từ 20 - 45 triệu đồng. Bà Đoàn Thị Hồng, tổ 9, phường Kỳ Bá cho biết: Về chủ trương lắp đặt camera giám sát an ninh, là người dân chúng tôi rất phấn khởi, đồng tình đóng góp một phần nhỏ kinh phí. Bởi hệ thống camera sẽ hỗ trợ lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn minh đô thị.

Cùng với nguồn ngân sách nhà nước thì việc chung tay ủng hộ của các tập thể, cá nhân sẽ góp phần xây dựng nền tảng hạ tầng đô thị thông minh, hướng tới xây dựng đô thị thông minh; hỗ trợ công tác quản lý xã hội trên các lĩnh vực; hỗ trợ lực lượng công an khai thác dữ liệu để truy vết, xác minh, điều tra các vụ việc nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

MINH NGUYỄN



Công an xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình) giám sát an ninh trật tự qua hình ảnh camera ghi lại.

## “5 không” góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Cùng với tiêu chí “3 sạch”, tiêu chí “5 không” (không nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không bất bình đẳng giới; không có bạo lực; không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng) trong cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do các cấp hội phụ nữ triển khai đã góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội.

Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên gia đình chị Vũ Thị Minh Thu, hội viên phụ nữ thôn Quý Đức, xã Đông Xuyên (Tiền Hải) được các cấp hội, cán bộ, hội viên hỗ trợ gạo giống, vật tư nông nghiệp trả chậm để phát triển kinh tế gia đình. Với nỗ lực của bản thân và sự đồng hành của chị em, gia đình chị Thu đã từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Chị Thu cho biết: Các cấp hội quan tâm cấp cho 50 con gà giống để tôi nuôi, sau 6 tháng tôi bán đi để tái đàn gà đẻ. Tôi tiếp tục quay vòng và chuyển sang nuôi gà ác để nâng cao thu nhập cho gia đình.

Cùng với chị Thu, hàng nghìn phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được các cấp hội, cán bộ, hội viên đồng hành, giúp đỡ trong nhiều năm qua. Bởi các cấp hội xác định, tiêu chí “không nghèo” là đòn bẩy cho các tiêu chí còn lại. Để hỗ trợ hội viên, phụ nữ thực hiện tiêu chí “không nghèo”, các cấp hội đã chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và huy động được sự hưởng ứng tích cực của hội viên. Các cấp hội trong toàn tỉnh đã xây dựng được nguồn vốn tiết kiệm 191,8 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển kinh tế; vận động 5 nữ doanh nhân tài

trợ 850 triệu đồng cho 170 phụ nữ nghèo, phụ nữ cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; vận động, hỗ trợ xây dựng 136 mái ấm tình thương tặng phụ nữ nghèo trị giá 4,7 tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công lao động. Cùng với đó, hoạt động hỗ trợ của các cấp hội đã nâng cao nhận thức cho phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, tạo động lực cho nhiều chị em mạnh dạn, tự tin khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo ở quy mô lớn hơn, mang lại hiệu quả kinh tế cao và tạo việc làm, nâng cao đời sống cho nhiều lao động; chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập 56 hợp tác xã, tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý.

5 năm qua, các cấp hội đã giúp được 2.920 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.

Với tư cách là người mẹ, người thầy đầu tiên, giữ vững “nếp nhà”, người phụ nữ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong gìn giữ nếp sống văn minh trong gia đình. Nhận thức được điều này, các cấp hội đã tập huấn, truyền thông kiến thức, kỹ năng xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình, kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình, vai trò của gia đình trong bảo vệ trẻ em, mối quan hệ ứng xử giữa các thành viên gia đình, các chính sách, quy định liên quan đến hôn nhân và gia đình... cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nhằm góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam thanh lịch, văn minh, gắn với xây dựng gia đình văn minh. Đồng thời, xây dựng nhiều mô hình, câu lạc bộ nhằm thực hiện tốt các tiêu chí: Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không bất bình đẳng giới; không có bạo lực; không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng. Không chỉ là hội viên kinh doanh giỏi, chị Phạm Thị Chiêm, thôn Bình Xuân, xã Thụy Xuân (Thái Thụy) còn được biết đến là người con hiếu thảo, người vợ, người bà đảm đang, nuôi dạy con cháu chăm ngoan. Mỗi

đây, chị Chiêm được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khen thưởng trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” giai đoạn 2017 - 2022. Chị Chiêm cho biết: Vợ chồng tôi, rồi các con may mắn được sinh ra và lớn lên trong mái nhà có nhiều thế hệ chung sống hòa thuận. Chính điều này đã góp phần hình thành nên tính

cách kính trên nhường dưới, thế hệ sau được thế hệ trước đùm bọc, san sẻ để vươn lên.

Chị Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: Từ các phong trào thi đua, đặc biệt là cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được nhân rộng

trong xã hội và được các cấp biểu dương, khen thưởng. Các tập thể, cá nhân điển hình đó là những bông hoa đẹp, những tấm gương trong lao động, sản xuất, công tác và học tập. Đây là bằng chứng sinh động khẳng định nỗ lực vượt khó vươn lên của phụ nữ Thái Bình.

KUÂN PHƯƠNG



Gia đình chị Phạm Thị Chiêm, thôn Bình Xuân, xã Thụy Xuân (Thái Thụy) có nhiều thế hệ chung sống hòa thuận.